

# ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 3 ปี 2567

## 1 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 3 ปี 2567 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน)

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาส 3 ปี 2567 หดตัวร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 โดยการผลิตสินค้าเกษตรบางส่วนในไตรมาสนี้ยังคงได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ทำให้มีปริมาณฝนน้อยและสภาพอากาศแห้งแล้ง อย่างไรก็ตาม ปรากฏการณ์เอลนีโญได้สิ้นสุดลงในเดือนมิถุนายน 2567 ทำให้มีฝนตกเพิ่มขึ้น ต่อมาในเดือนกันยายน 2567 ได้เข้าสู่ปรากฏการณ์ลานีญา ทำให้มีมรสุมและฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของประเทศ ส่งผลให้เกิดอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ทางการเกษตร ทำให้สาขาพืชซึ่งเป็นสาขาการผลิตหลักและสาขาบริการทางการเกษตรยังคงหดตัวต่อเนื่องจากไตรมาส 2 ขณะที่สาขาประมงหดตัวเช่นเดียวกัน ส่วนสาขาปศุสัตว์และสาขาป่าไม้ ยังขยายตัวได้ สำหรับรายละเอียดในแต่ละสาขา มีดังนี้

### 1.1 สาขาพืช

สาขาพืช ในไตรมาส 3 ปี 2567 หดตัวร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 เนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ต่อเนื่องมาจนถึงช่วงเดือนเมษายน 2567 ทำให้สภาพอากาศร้อนจัดและแห้งแล้ง ยังส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกและการเจริญเติบโตของพืชบางส่วน ทำให้ผลผลิตพืชหลายชนิดลดลง แม้ว่าปรากฏการณ์เอลนีโญจะสิ้นสุดลงในเดือนมิถุนายน 2567 ทำให้มีฝนตกเพิ่มขึ้น ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำสำคัญและแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มขึ้น แต่การเข้าสู่ปรากฏการณ์ลานีญาในเดือนกันยายน 2567 ทำให้ประเทศไทยเผชิญกับมรสุมและมีฝนตกหนัก ส่งผลให้มีปริมาณน้ำสะสมจำนวนมากและเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลกระทบต่อการผลิตพืชหลายชนิด รวมทั้งสภาพอากาศที่มีความชื้นสูง ยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลผลิต และมีโรคพืชและแมลงรบกวน

#### ผลผลิตพืช

- **สินค้าพืชที่มีผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวนาปรัง มันสำปะหลัง ยางพารา ทุเรียน และเงาะ**

**ข้าวนาปรัง** ผลผลิตลดลง เนื่องจากในช่วงเพาะปลูกมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและตามแหล่งน้ำธรรมชาติน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ทำให้มีน้ำต้นทุนไม่เพียงพอสำหรับการเพาะปลูก และภาครัฐขอความร่วมมือให้ลดการเพาะปลูกข้าวนาปรัง เกษตรกรบางพื้นที่จึงปล่อยให้ว่าง หรือปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยหรือพืชผักแทน

**มันสำปะหลัง** ผลผลิตลดลงตามเนื้อที่เก็บเกี่ยวที่ลดลง เนื่องจากเกษตรกรขาดแคลนท่อนพันธุ์จากสภาพอากาศที่แห้งแล้งและฝนทิ้งช่วง ท่อนพันธุ์ดีหายากและมีราคาสูง ทำให้เกษตรกรบางรายปล่อยให้ว่างหรือปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น เช่น สับปะรด ยางพารา ข้าวโพดหวาน และข้าวโพดเมล็ดพันธุ์

นอกจากนี้ ยังพบการเกิดโรคใบด่างอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่ลดลง

**ยางพารา** ผลผลิตลดลง เนื่องจากพื้นที่ปลูกในภาคใต้และภาคเหนือยังคงมีการระบาดของโรคใบร่วง ประกอบกับเกษตรกรในภาคใต้และภาคกลางบางส่วนมีการตัดโค่นต้นยางอายุมากเพื่อปรับเปลี่ยนไปปลูกไม้ผลและปาล์มน้ำมัน นอกจากนี้ ทั่วประเทศมีฝนตกชุก ทำให้จำนวนวันกรีดยางลดลง



**ทุเรียน** ผลผลิตลดลง เนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้ง และในช่วงออกดอกมีอากาศร้อนสลับฝนตกต่อเนื่อง ทำให้เกิดการแตกยอดอ่อนแทนการออกดอก ดอกบางส่วนแห้งฝ่อ หลุดร่วง และที่ติดผลแล้วบางส่วนเกิดการร่วงหล่นเสียหาย

- **สินค้าพืชที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรดปัตตาเวีย ปาล์มน้ำมัน ลำไย และมังคุด**

**ข้าวนาปี** ผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากในช่วงฤดูเพาะปลูกมีปริมาณฝนมากกว่าปีที่ผ่านมา ทำให้มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูกข้าว

**ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์** ผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณฝนที่มีมากกว่าปีที่ผ่านมา ทำให้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 1 เติบโตได้ดี ประกอบกับเกษตรกรมีการบำรุงรักษาและป้องกันโรคได้ดีขึ้น ทำให้มีผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น

**สับปะรดปัตตาเวีย** ผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้น ทำให้ต้นสับปะรดสมบูรณ์ ประกอบกับราคาสับปะรดอยู่ในเกณฑ์ดี จึงใจให้เกษตรกรดูแลรักษามากขึ้น

**ปาล์มน้ำมัน** ผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปี 2564 ราคาปาล์มอยู่ในเกณฑ์ดี ทำให้เกษตรกรมีการขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันแทนยางพารา พื้นที่นา และพื้นที่รกร้าง ซึ่งเริ่มให้ผลผลิตในปี 2567 เป็นปีแรก แม้ว่าสภาพอากาศแห้งแล้งในปีที่ผ่านมาจะทำให้ต้นปาล์มบางส่วนไม่สมบูรณ์และออกทะลายน้อยลง แต่ผลผลิตโดยรวมยังคงเพิ่มขึ้น

**เงาะ** ผลผลิตลดลง เนื่องจากเนื้อที่ยืนต้นลดลงจากการโค่นต้นเงาะที่มีอายุมากและทรุดโทรม เพื่อเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า

**ลำไย** ผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาลำไยในปีที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดี จึงใจให้เกษตรกรดูแลรักษาต้นลำไยมากขึ้น ทำให้มีการออกดอกและติดผลมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กันยายน 2567 และให้ผลผลิตสูงสุดในเดือนสิงหาคม 2567

**มังคุด** ผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากต้นมังคุดมีความสมบูรณ์มากขึ้นจากการได้พักต้นสะสมอาหารในปีที่ผ่านมา ประกอบกับสภาพอากาศในภาคใต้มีความเหมาะสมต่อการติดผลมากขึ้น ทำให้มีผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น

## ราคาสินค้าพืช

- **ราคาสินค้าพืชที่เกษตรกรขายได้ที่มีราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2567 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 ได้แก่ สับปะรดปัตตาเวียโรงงาน ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ทุเรียน มังคุด และเงาะ**

**สับปะรดปัตตาเวียโรงงาน** ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงานแปรรูปเพื่อส่งออก

**ยางพารา** ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิตยางพาราในหลายพื้นที่มีปริมาณลดลง ขณะที่ความต้องการใช้ยางพาราเพื่อเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมยานยนต์ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง

**ปาล์มน้ำมัน** ราคาเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลก เนื่องจากอินโดนีเซียซึ่งเป็นผู้ผลิตปาล์มน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลก มีผลผลิตออกสู่ตลาดต่ำกว่าศักยภาพที่เคยผลิตได้

**ทุเรียน** ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณผลผลิตลดลง ในขณะที่ความต้องการของตลาดต่างประเทศยังคงมีอย่างต่อเนื่อง

**มังคุด** ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากต้นมังคุดมีความสมบูรณ์ส่งผลให้คุณภาพผลผลิตดีขึ้น และเป็นไปตามความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

**เงาะ** ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการของตลาดในประเทศเพิ่มขึ้น ประกอบกับคุณภาพเป็นไปตามความต้องการของตลาด

- **ราคาสินค้าพืชที่เกษตรกรขายได้ที่มีราคาเฉลี่ยลดลงในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และลำไย**

**ข้าว** ราคาลดลง เนื่องจากบางพื้นที่มีฝนตกหนักในช่วงที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิต ทำให้ข้าวมีความชื้นสูงและคุณภาพลดลง ประกอบกับราคาข้าวของไทยในตลาดโลกสูงกว่าประเทศคู่แข่ง ค่าเงินบาทมีความผันผวน และมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ทำให้การแข่งขันด้านราคาข้าวของไทยเสียเปรียบประเทศคู่แข่ง

**ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์** ราคาลดลง เนื่องจากฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องในช่วงเก็บเกี่ยว ทำให้ผลผลิตมีความชื้นสูง ประกอบกับมีการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศปรับตัวลดลง

**มันสำปะหลัง** ราคาลดลง เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนเร่งชุดผลผลิตที่ไม่ครบอายุออกจำหน่าย ส่งผลให้หัวมันสำปะหลังมีคุณภาพต่ำ มีสิ่งเจือปนสูงและเปอร์เซ็นต์แป้งต่ำ ไม่ตรงกับความต้องการของโรงงานแปรรูป

**ลำไย** ราคาลดลง เนื่องจากปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น ประกอบกับผลผลิตบางส่วนมีคุณภาพลดลง ทำให้โรงงานแปรรูปปรับซื้อในราคาต่ำ

## การส่งออกสินค้าพืชและผลิตภัณฑ์

- **สินค้าพืชและผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณและมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2567 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 ได้แก่ ข้าว ยางพารา น้ำมันปาล์ม ลำไยและผลิตภัณฑ์ และมังคุด**

**ข้าว** ปริมาณและมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น เนื่องจากประเทศคู่ค้าที่สำคัญทั้งในตะวันออกกลาง สหรัฐอเมริกา และแอฟริกาใต้ มีความต้องการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้น

**ยางพารา** ปริมาณและมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการใช้ยางพาราในการผลิตล้อรถยนต์ของจีนยังมีอยู่ต่อเนื่อง ตามการเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า

**น้ำมันปาล์ม** ปริมาณและมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น เนื่องจากไทยมีความสามารถในการแข่งขันทางด้านราคาเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ประเทศอินเดียซึ่งเป็นคู่ค้าหลักของไทยมีความต้องการนำเข้าน้ำมันปาล์มมากขึ้น

**ลำไยและผลิตภัณฑ์** ปริมาณและมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น เนื่องจากประเทศคู่ค้าที่สำคัญ ได้แก่ จีน เวียดนาม และอินโดนีเซีย มีความต้องการเพิ่มขึ้น

**มังคุด** ปริมาณและมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น เนื่องจากตลาดหลักอย่างจีนมีความต้องการบริโภคอย่างต่อเนื่อง และเวียดนามมีความต้องการเพิ่มขึ้น

- **สินค้าพืชและผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณและมูลค่าส่งออกลดลงในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2567 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 ได้แก่ มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ น้ำตาลและผลิตภัณฑ์ ทูเรียนและผลิตภัณฑ์ เงาะและผลิตภัณฑ์**

**มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์** ปริมาณและมูลค่าส่งออกลดลง เนื่องจากความต้องการของประเทศคู่ค้าสำคัญอย่างจีนลดลง โดยเฉพาะมันเส้น เนื่องจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นสินค้าทดแทนกันมีราคาลดลง

**น้ำตาลและผลิตภัณฑ์** ปริมาณและมูลค่าส่งออกลดลง เนื่องจากผลผลิตอ้อยลดลง ทำให้การผลิตน้ำตาลในประเทศลดลง จึงต้องสำรองน้ำตาลไว้เพื่อให้เพียงพอกับการบริโภคภายในประเทศ ส่งผลให้มีปริมาณน้ำตาลเพื่อการส่งออกลดลง

**ทูเรียนและผลิตภัณฑ์** ปริมาณและมูลค่าส่งออกลดลง เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

**เงาะและผลิตภัณฑ์** ปริมาณและมูลค่าส่งออกลดลง เนื่องจากความต้องการเงาะสดของประเทศคู่ค้าที่สำคัญลดลง ได้แก่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จีน โอมาน และมาเลเซีย และความต้องการเงาะสดใส่สับปะรดของประเทศคู่ค้าที่สำคัญลดลง ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน และสิงคโปร์

- **สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณส่งออกลดลง แต่มูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น** ในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2567 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 คือ **สับปะรดและผลิตภัณฑ์** เนื่องจากผลผลิตสับปะรดที่ออกสู่ตลาดยังไม่เพียงพอสำหรับการแปรรูปเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ

## 1.2 สาขาปศุสัตว์

**สาขาปศุสัตว์ ในไตรมาส 3 ปี 2567 ขยายตัวร้อยละ 0.9** เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 เนื่องจากความต้องการบริโภคสินค้าปศุสัตว์ที่เพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับเกษตรกรมีการบริหารจัดการฟาร์มที่ได้มาตรฐานและมีการควบคุมเฝ้าระวังโรคได้ดี ขณะที่ต้นทุนการผลิตยังอยู่ในระดับสูง

### ผลผลิตปศุสัตว์

- **สินค้าปศุสัตว์ที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น**

**สุกร** ผลผลิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากฟาร์มสุกรมีมาตรฐานการผลิตที่ดี สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**ไก่เนื้อ** ผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการผลิตเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความต้องการบริโภคของตลาดภายในประเทศ และความต้องการนำเข้าเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศเพิ่มขึ้น

- **สินค้าปศุสัตว์ที่มีผลผลิตลดลง**

**ไข่ไก่** ผลผลิตลดลง เนื่องจากการดำเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ โดยปรับลดปริมาณแม่ไก่ยืนกรงเพื่อให้ผลผลิตสอดคล้องกับความต้องการบริโภคภายในประเทศ ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตไข่ไก่ภายในประเทศลดลง

**น้ำนมดิบ** ผลผลิตลดลง เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่ยังอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะราคาอาหารชั้น ทำให้เกษตรกรประสบภาวะขาดทุน ส่งผลให้เกษตรกรบางส่วนมีการปรับลดจำนวนโคที่เลี้ยงหรือเลิกกิจการ

### ราคาสินค้าปศุสัตว์

- **ราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ที่มีราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566**

**ไข่ไก่** ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีปริมาณผลผลิตลดลงจากมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ที่มีการปลดไก่ไข่ยืนกรงตามอายุที่เหมาะสม และการปรับขึ้นราคาไข่ไก่ให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น

**น้ำนมดิบ** ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้น ขณะที่ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง รวมถึงการปรับเพิ่มราคากลางรับซื้อน้ำนมโคตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 ทำให้ราคาน้ำนมดิบที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้น

- ราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ที่มีราคาเฉลี่ยลดลงในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566

**สุกร** ราคาลดลง เนื่องจากผลผลิตสุกรออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ทำให้ราคาที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวลดลง

**ไก่เนื้อ** ราคาลดลง เป็นผลจากผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ความต้องการบริโภคในประเทศยังคงทรงตัว

## การส่งออกสินค้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์

- สินค้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณและมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2567 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 ได้แก่ เนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ เนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ และนมและผลิตภัณฑ์

**เนื้อไก่และผลิตภัณฑ์** ปริมาณและมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น เนื่องจากประเทศคู่ค้าสำคัญของไทย ได้แก่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ฟิลิปปินส์ และเยอรมนี มีความต้องการบริโภคเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์จากไทยเพิ่มขึ้น

**นมและผลิตภัณฑ์** ปริมาณและมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลิตภัณฑ์นมของประเทศไทยมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ ทำให้ประเทศคู่ค้าสำคัญของไทย ได้แก่ กัมพูชา และฮ่องกง มีความต้องการนำเข้านมและผลิตภัณฑ์ของไทยเพิ่มขึ้น

**เนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์** ปริมาณและมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการบริโภคของต่างประเทศเพิ่มขึ้น และผู้ประกอบการมีศักยภาพในการส่งออกเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ไปต่างประเทศได้เพิ่มขึ้น

- สินค้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณและมูลค่าส่งออกลดลงในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2567 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 คือ **ไข่ไก่สด** เนื่องจากประเทศคู่ค้าสำคัญอย่างฮ่องกง มีความต้องการนำเข้าไข่ไก่จากไทยลดลง

## 1.3 สาขาประมง

สาขาประมงในไตรมาส 3 ปี 2567 หดตัวร้อยละ 3.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนและต้นทุนการผลิตที่ยังอยู่ในระดับสูง ประกอบกับราคาสินค้าประมงที่ลดลง ทำให้เกษตรกรชะลอการผลิต

### ผลผลิตประมง

- สินค้าประมงที่มีผลผลิตลดลง

**กุ้งขาวแวนนาไม** ผลผลิตลดลง เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่อยู่ในระดับสูง และราคากุ้งตกต่ำ ประกอบกับความต้องการของตลาดต่างประเทศชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรชะลอการปล่อยลูกกุ้ง นอกจากนี้ พื้นที่เลี้ยงกุ้งบางส่วนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของปลาหมอหางดำ ซึ่งสร้างความเสียหายแก่บ่อเพาะเลี้ยงกุ้งของเกษตรกร เกษตรกรจึงลดเนื้อที่เพาะเลี้ยง ทำให้ผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมออกสู่ตลาดลดลง

**สัตว์น้ำที่นำขึ้นท่าเทียบเรือ** ผลผลิตลดลง เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนและอุณหภูมิ น้ำทะเลที่สูงขึ้น ประกอบกับราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตหลักของการทำประมงทะเลปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการบางรายลดรอบการออกเรือจับสัตว์น้ำ

**ปลานิลและปลาดุก** ผลผลิตลดลง เนื่องจากต้นทุนค่าอาหารปลาที่อยู่ในระดับสูง ทำให้เกษตรกรชะลอการเลี้ยงและลดปริมาณการปล่อยลูกปลา



## ราคาสินค้าประมง

- ราคาสินค้าประมงที่เกษตรกรขายได้ที่มีราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566

**กุ้งขาวแวนนาไม** ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง และความต้องการบริโภคในประเทศมีมากขึ้น

**ปลาตูก** ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้น

- ราคาสินค้าประมงที่เกษตรกรขายได้ที่มีราคาเฉลี่ยลดลงในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 คือ **ปลานิล** เนื่องจากความต้องการบริโภคในประเทศลดลง

## การส่งออกสินค้าประมงและผลิตภัณฑ์

- สินค้าประมงและผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณและมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2567 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566

**ปลาและผลิตภัณฑ์** ปริมาณและมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น เนื่องจากประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญ มีความต้องการนำเข้าเพิ่มขึ้น

**ปลาหมึกและผลิตภัณฑ์** ปริมาณและมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น เนื่องจากประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญ มีความต้องการนำเข้าเพิ่มขึ้น

- สินค้าประมงและผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณและมูลค่าส่งออกลดลงในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2567 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 คือ **กุ้งและผลิตภัณฑ์** เนื่องจากตลาดส่งออกหลักอย่างประเทศจีนและญี่ปุ่น มีความต้องการนำเข้าลดลง

## 1.4 สาขาบริการทางการเกษตร

สาขาบริการทางการเกษตรในไตรมาส 3 ปี 2567 หดตัวร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 เนื่องจากในช่วงต้นฤดูเพาะปลูกมีสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้ง หลายพื้นที่มีน้ำไม่เพียงพอสำหรับการเพาะปลูกพืช และภาครัฐขอความร่วมมือให้ลดพื้นที่การเพาะปลูกข้าวนาปรัง เกษตรกรบางส่วนจึงปล่อยพื้นที่เพาะปลูกให้ว่าง ประกอบกับการเข้าสู่สภาวะลานีญาในเดือนกันยายน 2567 ทำให้มีฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกิดความเสียหายต่อผลผลิตพืชและเป็นอุปสรรคต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิต ส่งผลให้กิจกรรมการจ้างบริการเตรียมดินและเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชที่สำคัญลดลง อาทิ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง

## 1.5 สาขาป่าไม้

สาขาป่าไม้ ในไตรมาส 3 ปี 2567 ขยายตัวร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 เนื่องจากผลผลิตไม้ยูคาลิปตัส ครั่ง และรังนก เพิ่มขึ้น โดยไม้ยูคาลิปตัสเพิ่มขึ้นตามความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษภายในประเทศ ประกอบกับเกาหลีใต้และญี่ปุ่นยังคงมีความต้องการอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล (wood pellet) สำหรับโรงไฟฟ้า **ครั่ง** เพิ่มขึ้นตามการส่งออกไปยังประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะอินเดียและญี่ปุ่น **รังนก** เพิ่มขึ้นเนื่องจากความต้องการของอุตสาหกรรมแปรรูปรังนกทั้งภายในและภายนอกประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะประเทศจีน ขณะที่ไม้ยางพาราลดลงตามพื้นที่เป้าหมายการตัดโค่นพื้นที่สวนยางพาราเก่าและปลูกทดแทนด้วยยางพาราพันธุ์ดีหรือพืชเศรษฐกิจอื่นของการยางแห่งประเทศไทย และถ่านไม้ลดลง เนื่องจากมีการส่งออกไปยังตลาดจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ลดลง

## 2 แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2567

แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2567 คาดว่าจะอยู่ในช่วงร้อยละ (-0.8) – 0.2 เมื่อเทียบกับปี 2566 เนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทำให้เกิดความแห้งแล้งในช่วงครึ่งปีแรก และปรากฏการณ์ลานีญาในช่วงครึ่งปีหลังที่ทำให้เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ปริมาณฝนที่มากขึ้นยังส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของพืชในภาพรวม ประกอบกับการดำเนินนโยบายในการพัฒนาศักยภาพการผลิต การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต และยกระดับสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การเพิ่มช่องทางให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการวางแผน ตลอดจนการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่าง ๆ นอกจากนี้ เศรษฐกิจในประเทศมีแนวโน้มขยายตัว โดยเฉพาะด้านการบริโภคและการส่งออก ทำให้มีความต้องการสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ยังต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงหลายประการ อาทิ ความแปรปรวนของสภาพอากาศ การระบาดของโรคและแมลง ซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงปัจจัยภายนอก อาทิ ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยืดเยื้อและมาตรการกีดกันทางการค้าที่เข้มงวดมากขึ้น ที่อาจส่งผลกระทบต่อส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทย



## 3 การขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตร

การขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตและทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อให้ภาคเกษตรเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการดำเนินการ ดังนี้

### 3.1 การดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในระยะเร่งด่วน

1) **การบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรจากสถานการณ์อุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา** ได้ดำเนินการสำรวจความเสียหายและวางแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย มีการเตรียมแผนงานและกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูเกษตรกรหลังน้ำลด ในระยะเร่งด่วน แบ่งเป็น การฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลด โดยการสนับสนุนปัจจัยการผลิต พันธุ์ข้าว พันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ พร้อมทั้งปรับปรุงพื้นที่และฟื้นฟูพื้นที่ทางการเกษตร และมาตรการลดภาระหนี้สินให้เกษตรกร ได้แก่ การผ่อนผันหรือขยายเวลาการชำระหนี้ และการปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ

2) **การรับมือกับสถานการณ์โรคใบร่วงยางพารา** การยางแห่งประเทศไทยได้ดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันและยับยั้งการเกิดโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา อาทิ การจัดหาสารเคมีที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดและยับยั้งเชื้อรา ควบคุมไปกับการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่เกษตรกร และส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรด้วยการปรับเปลี่ยนพืชในพื้นที่ที่ระบาดรุนแรง มีการประสานงานกับกรมวิชาการเกษตรในการขยายพันธุ์และขนย้ายกล้ายางที่ปลอดโรค ตลอดจนเร่งการวิจัยเพื่อพัฒนาพันธุ์ยางต้านทานโรค รวมถึงการทดสอบปุ๋ยและชีวภัณฑ์ในสวนยางพาราที่ประสบปัญหา เพื่อหาวิธีการที่ทำให้ความรุนแรงของโรคดังกล่าวลดลง

3) **การแก้ปัญหาการขาดแคลนท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง** เนื่องจากท่อนพันธุ์มีราคาสูง กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการผลิตต้นกล้ามันสำปะหลังสะอาดพันธุ์ต้านทานโรคใบต่าง โดยมีแผนดำเนินการภายในระยะเวลา 3 เดือน เพื่อผลิตต้นกล้าให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 240,000 ต้น เพื่อให้ได้ต้นพันธุ์ที่พร้อมเป็นพันธุ์ตั้งต้นสำหรับใช้เพิ่มปริมาณต้นกล้าในปี 2568 นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการดำเนินมาตรการชะลอการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง ปี 2566/67 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลเกษตรกรให้ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการเพาะปลูก โดยการชะลอการเก็บเกี่ยวผลผลิตให้ผ่านพ้นช่วงแล้ง ให้ได้รับฝนซึ่งจะทำให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นและเปอร์เซ็นต์แป้งสูงขึ้น และการรักษาเสถียรภาพราคาหัวมันสด ปี 2566/67 เพื่อให้การกำกับดูแลมันสำปะหลังเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรและเกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย และการส่งเสริมการเพาะปลูกด้วยระบบน้ำหยดเพื่อเพิ่มผลผลิตและรองรับการขยายท่อนพันธุ์

4) **การลดต้นทุนการผลิต** ได้มีโครงการปรับปรุงดินและพัฒนาพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ ให้สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่ ซึ่งเป็นการช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนในการใส่ปุ๋ยได้ และโครงการเชื่อมโยงปุ๋ยเคมีราคาถูกให้แก่เกษตรกรผ่านสถาบันเกษตรกร เพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรจากการที่เกษตรกรสามารถซื้อปุ๋ยได้ในราคาถูก นอกจากนี้ ยังมีโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไทยภายใต้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2567/68 ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามความต้องการของเกษตรกรแบบมีส่วนร่วม โดยให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสมทบค่าปุ๋ยและชีวภัณฑ์ในลักษณะ “ปุ๋ยและชีวภัณฑ์คนละครึ่ง” เพื่อพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้เข้มแข็งและเกิดความยั่งยืนและลดภาระการเงินการคลังของประเทศ



5) การปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย โดยเฉพาะสินค้าปศุสัตว์และยางพารา มีการจัดตั้งชุดพยานาคราชมปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ ติดตาม และจับกุมผู้กระทำความผิดลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย

### 3.2 การดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรอย่างต่อเนื่อง

1) การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงการทำงานทั้งระดับพื้นที่และส่วนกลาง เพื่อบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ และให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร มีการวางแผนการผลิตและการใช้น้ำอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีแผนรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น ทั้งด้านการป้องกันและการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง โดยดำเนินการเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำและอุปกรณ์สำหรับเก็บน้ำ เพื่อรองรับน้ำในช่วงที่ขาดแคลน นอกจากนี้ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและการเตือนภัย เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันอย่างทั่วถึง และเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น

2) การยกระดับสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และต่อยอดสู่เกษตรมูลค่าสูง โดยส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัย มีคุณภาพมาตรฐาน มีการดูแลและการเก็บเกี่ยวที่ดี ส่งเสริมให้เกษตรกรแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า พัฒนาสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ สินค้าเพื่อสุขภาพ สร้าง Brand หรือ Story ให้น่าสนใจ เป็นที่ยอมรับและเข้าถึงผู้บริโภค ตลอดจนมีระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค รวมถึงส่งเสริมการสร้างอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร

#### 3) การยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง ได้แก่

- ส่งเสริมการทำธุรกิจสหกรณ์การเกษตรให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุน และนำแหล่งทุนมาต่อยอดธุรกิจ สร้างรายได้เพิ่มเพื่อประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร

- ส่งเสริมเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรเป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรครบวงจร โดยเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร มีเครื่องมือและเครื่องจักรกลเป็นของตนเอง เพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของตนและพร้อมเป็นผู้ให้บริการด้านธุรกิจเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อเป็นอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนเกษตรกร

#### 4) การจัดการทรัพยากรทางการเกษตร ได้แก่

- การส่งเสริมการผลิต การแปรรูป และการตลาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทำการเกษตรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วย BCG โดยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับนโยบาย/มาตรการการค้าด้านสิ่งแวดล้อมโลก เช่น EUDR CBAM และ Carbon Credit โดยทำการเกษตรที่ลดภาระต่อสิ่งแวดล้อม การใส่ปุ๋ยที่เหมาะสม การลดการเผาซังข้าว/ตอซัง การกำจัดแมลงศัตรูพืชที่ถูกต้อง การลดปริมาณปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง และส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย การเกษตรที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งการแก้ปัญหา PM 2.5 การนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรไปใช้ในการผลิตพลังงาน

- การส่งเสริมฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้เหมาะสมกับการผลิต (Agri-Map) รวมถึงฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน

**5) การรับมือกับภัยธรรมชาติ** ต้องมีการวางแผนและมีมาตรการเชิงรุก เพื่อรับมือตั้งแต่การป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟู เมื่อประสบเหตุภัยแล้ง หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกชนิด เช่น มาตรการเยียวยาและ/หรือมาตรการฟื้นฟูสำหรับเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย เป็นต้น พร้อมทั้งพัฒนาระบบการประกันภัยภาคการเกษตร เพื่อเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยง และสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกร

**6) การสานต่อการทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน** โดยดำเนินการปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายให้เข้มงวดยิ่งขึ้น รวมถึงการตรวจสอบสต็อกสินค้าเกษตรในประเทศ เพื่อไม่ให้กระทบต่อราคาผลผลิตในประเทศ และควบคุมการนำเข้า/ป้องกันการกักตุน/เก็งกำไร โดยเฉพาะช่วงก่อนที่ผลผลิตออกสู่ตลาด

**7) การส่งเสริมการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาด** ผลักดันนโยบาย “ตลาดนำนวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” โดยต้องใช้กลไกความร่วมมือจากภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ รวมถึงทูตเกษตร ในการขยายตลาดเดิมและเพิ่มตลาดใหม่ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการใช้นวัตกรรมมาเป็นจุดขายสินค้าเกษตรผ่านแอปพลิเคชัน ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มและพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการผลิต การตลาด เทคโนโลยี และเข้าถึงความต้องการของตลาด เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีอำนาจต่อรองในการซื้อขายมากขึ้น บริหารจัดการสินค้าเกษตรให้ออกสู่ตลาดอย่างเหมาะสม พัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงตลอดโซ่อุปทาน เพื่อรักษาคุณภาพสินค้าเกษตรตั้งแต่ต้นทางจนถึงผู้บริโภค

**8) การส่งเสริมการพัฒนา Soft Power จากภาคเกษตร** ทั้งสินค้าเกษตร วัฒนธรรมเกษตร และพื้นที่เกษตร โดยนำอัตลักษณ์ที่โดดเด่นมาทำการตลาดสมัยใหม่ให้เข้าถึงผู้บริโภค รวมทั้งผลักดันการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มีคุณภาพ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศได้มากขึ้น

**9) การจัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร** ขยายผลการยกระดับเอกสารสิทธิให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร รวมถึงพัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุน พร้อมยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน และสามารถแปลงสินทรัพย์ในที่ดินให้เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อสร้างรายได้และความยั่งยืนให้กับเกษตรกร



## ตารางที่ 1 อัตราการเติบโตของภาคเกษตร

หน่วย: ร้อยละ

สาขา	ไตรมาส 3/2567 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567)
<b>ภาคเกษตร</b>	<b>-0.7</b>
พืช	-0.4
ปศุสัตว์	0.9
ประมง	-3.8
บริการทางการเกษตร	-0.3
ป่าไม้	1.2

ที่มา: กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
(ประมาณการ ณ เดือนกันยายน 2567)

ตารางที่ 2 ผลผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ (ปีปฏิทิน)

หน่วย: ล้านตัน

สินค้า	ปี 2566*		ปี 2567*	อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
	ทั้งปี	ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.)	ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.)	
ข้าวนาปี	26.77	4.18	4.22	0.83
ข้าวนาปรัง	6.92	0.26	0.21	-18.40
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	4.91	0.66	0.67	0.90
มันสำปะหลัง	29.20	1.97	1.55	-21.57
สับปะรดปัตตาเวีย	1.24	0.17	0.19	7.63
ยางพารา	4.81	1.392	1.387	-0.39
ปาล์มน้ำมัน	18.41	4.54	4.77	5.06
ลำไย (พื้ต้น)	1,414.87	638.73	670.15	4.92
ทุเรียน (พื้ต้น)	1,475.98	351.46	337.23	-4.05
มังคุด (พื้ต้น)	271.00	90.72	105.06	15.81
เงาะ (พื้ต้น)	215.39	80.83	60.85	-24.73
ไก่เนื้อ (ล้านตัว)	1,974.16	489.99	495.36	1.10
สุกรมีชีวิต (ล้านตัว)	20.46	5.239	5.242	0.06
ไข่ไก่ (ล้านฟอง)	15,460.39	3,885.20	3,872.39	-0.33
นํ้านมดิบ	1.14	0.27	0.24	-10.57
กุ้งขาวแวนนาไม** (พื้ต้น)	368.98	50.68	46.97	-7.32

หมายเหตุ: \* ข้อมูลพยากรณ์ ณ เดือนมิถุนายน 2567

ที่มา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

\*\* กรมประมง (ข้อมูลผลผลิตตามใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำ (Movement Document: MD) (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2567)

## ตารางที่ 3 ราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้

หน่วย: บาท/กิโลกรัม

สินค้า	ปี 2566		ปี 2567	อัตรา การเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
	ทั้งปี	ก.ค.-ก.ย.	ก.ค.-ก.ย.	
ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15% (บาท/ตัน)	10,686	11,821	10,774	-8.85
ข้าวเปลือกเจ้านาปี 15% (บาท/ตัน)	10,880	12,666	10,664	-15.81
ข้าวเปลือกเจ้านาปรังความชื้น 15% (บาท/ตัน)	10,172	11,006	10,881	-1.14
ข้าวนาปีหอมมะลิ (บาท/ตัน)	13,527	14,917	15,409	3.30
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้น 14.5%	9.21	9.61	8.61	-10.47
หัวมันสำปะหลังสดคละ	2.90	2.84	1.93	-31.99
สับปะรดปัตตาเวียส่งโรงงาน	8.50	8.41	12.06	43.35
ยางแผ่นดิบ ชั้น 3	45.77	43.59	68.26	56.61
ผลปาล์มน้ำมันทั้งทะลายคละ	5.29	5.29	5.74	8.41
ลำไยเกรด A	30.83	32.37	27.36	-15.46
ทุเรียนหมอนทองคละ	98.07	103.69	110.96	7.01
มังคุดคละ	39.63	22.88	31.23	36.49
เงาะโรงเรียนคละ	32.48	30.88	43.26	40.09
ไก่อร่นพันธุ์เนื้อ	43.52	43.68	41.02	-6.10
สุกรพันธุ์ น้ำหนัก 100 กก. ขึ้นไป	77.99	70.32	70.18	-0.20
ไข่ไก่สดคละ (บาท/ร้อยฟอง)	356	364	379	4.03
น้ำมันดิบ	19.46	19.51	21.09	8.10
กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัว/กก.	127	108	129	19.81
ปลานิลขนาดกลาง	56.39	54.68	51.15	-6.46
ปลาดุกบิ๊กอุย ขนาด 2-4 ตัว/กก.	60.80	61.46	62.01	0.89

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2567

ที่มา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร



## ตารางที่ 4 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ

สินค้า	ปริมาณ (ล้านบาท)				มูลค่า (ล้านบาท)			
	ปี 2566		ปี 2567	%Δ	ปี 2566		ปี 2567	%Δ
	ทั้งปี	ก.ค. -ส.ค.			ทั้งปี	ก.ค. -ส.ค.		
<b>สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์</b>					<b>1,781,151.11</b>	<b>286,017.88</b>	<b>344,920.92</b>	<b>20.59</b>
ข้าวรวม	8.76	1.24	1.49	20.10	178,135.66	24,940.67	34,719.75	39.21
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (พันตัน)	0.14	0.03	0.00	-100.00	2.41	0.45	0.00	-100.00
มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์	7.43	0.99	0.84	-14.55	93,750.88	13,669.84	12,640.90	-7.53
น้ำตาลและผลิตภัณฑ์	8.50	1.32	1.29	-2.27	156,762.43	26,464.41	25,445.72	-3.85
ยางพารา	4.15	0.60	0.72	18.72	212,683.91	30,656.80	50,368.27	64.30
น้ำมันปาล์ม	1.03	0.03	0.31	971.46	33,480.57	1,080.48	10,829.86	902.32
สับปะรดและผลิตภัณฑ์	0.38	0.06	0.05	-15.64	16,316.80	2,737.97	3,095.15	13.05
ลำไยและผลิตภัณฑ์	0.54	0.08	0.15	73.95	23,954.94	4,261.18	6,583.67	54.50
ทุเรียนและผลิตภัณฑ์	1.09	0.20	0.16	-20.27	164,787.23	30,030.34	25,146.63	-16.26
มังคุด	0.249	0.056	0.064	14.51	17,219.07	3,320.67	3,594.04	8.23
เงาะและผลิตภัณฑ์	0.015	0.003	0.002	-34.08	824.44	186.48	124.45	-33.26
เนื้อไก่และผลิตภัณฑ์	1.08	0.18	0.20	14.10	140,770.28	23,953.48	27,604.48	15.24
เนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ (พันตัน)	6.62	1.09	1.17	7.31	1,235.94	210.81	222.32	5.46
ไข่ไก่สด (ล้านฟอง)	440.88	66.04	61.39	-7.05	1,955.06	297.02	256.12	-13.77
นมและผลิตภัณฑ์	0.357	0.063	0.064	1.47	16,059.90	2,936.09	3,087.31	5.15
ปลาและผลิตภัณฑ์	0.80	0.13	0.18	34.72	111,387.19	18,119.90	24,110.43	33.06
ปลาหมึกและผลิตภัณฑ์ (พันตัน)	40.12	5.81	6.09	4.85	10,344.36	1,560.30	1,602.53	2.71
กุ้งและผลิตภัณฑ์ (พันตัน)	137.73	24.66	22.38	-9.26	45,886.56	7,849.62	7,312.63	-6.84
ผลิตภัณฑ์จากป่า	67.78	14.73	27.72	88.23	2,426.68	338.96	578.45	70.66

หมายเหตุ: สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ หมายถึง สินค้าในพิกัดศุลกากร ตอนที่ 1-24, 35.05.10, 35.05.20, 40.01, 4002.80, 4002.91, 4002.99, 40.05, 44.03, 50.01 - 50.03, 52.01, 53.03

ที่มา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร



ผู้จัดทำ  
ส่วนวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจการเกษตร  
กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร  
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

---

โทร. 0 2940 6488